



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 22 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง

1. ดีเดย์ 24 พ.ย. รั้งวัดฟาร์มไก่อ
2. เร่งส่งมอบปัจจัยการผลิตเยียวยาเกษตรกร
3. วิลล่ามาร์เก็ตหลังสวน ที่สุดแห่งวัตฤดิบชั้นเยี่ยม
4. ส่งออกสารพิษ 700 ตัน
5. เกษตรกรนัดแต่งดำ 28 พ.ย. ค้านแบน 3 สารพิษ
6. นานาชาติร่วมส่งดีไซเนอร์ชั้นนำออกแบบชุดจากผ้าไหมไทยมารับ....
7. มนัญญา ยัน คีน 3 สารพิษ พ้นเมืองไทย
8. โยน 'สุริยะ' ชะลอแบน 3 สาร
9. เกษตรฯ เปิดวอร์รูม สั่ง 11 จังหวัด ตัดวงจรระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง
10. 'มนัญญา' โยน กก.วัตฤดิบอันตราย ชะลอแบน 3 สาร - ไม่เผาทำลาย
11. ถกรับมือเศรษฐกิจชะลอ
12. จีปรับ พณ. - เกษตรแก้ ศก. ชง 'ปีใหม่' ลดภาษี 'น้ำมัน'

สื่อ

- แนวหน้า
แนวหน้า
บางกอกทูเดย์
ไทยรัฐ
คมชัดลึก
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
มติชน
ไทยรัฐ
มติชน (กรอบบ่าย)

ดีเดย์ 24 พย. รั้งวัดฟาร์มไก่ ป่าไม้จับมือสปก. เช็คยิบ นัดปารีณานำชี้แนวเขต

กรมป่าไม้-ส.ป.ก.ลุยสอบที่ดิน
ฟาร์มไก่ “ปารีณา” 24 พฤศจิกายน
ส่งหนังสือแจ้งเพื่อนำชี้แนวเขตแล้ว
▶▶▶ ต่อ : ส.ป.ก.- หน้า 2

ส.ป.ก.

แต่ยังไม่ได้คำตอบว่า จะมานำชี้แนวเขตหรือไม่ ด้านอดีตเลขาฯส.ป.ก.ชี้ช่อง ส.ป.ก. สามารถฟ้องคดีแพ่งต่อผู้บุกรุกที่ดินส.ป.ก. ได้ ส่วนตามประมวลกฎหมายการป่าไม้ หากผู้ยึดถือครอบครองยังไม่ออกจากพื้นที่ป่าไม้ถือเป็นการกระทำผิดต่อเนื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งความดำเนินคดีได้ทันที

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบที่ดินที่ตั้งฟาร์มไก่ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ สส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ว่า คณะทำงานของกรมป่าไม้ประสานคณะทำงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อเข้าตรวจสอบที่ดินฟาร์มไก่ของ น.ส.ปารีณา ที่หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี วันที่ 24 พฤศจิกายน โดย ส.ป.ก. ทำหนังสือแจ้งน.ส.ปารีณา ซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่ดินนำชี้แนวเขตแต่ยังไม่ได้รับคำตอบว่า จะมาหรือไม่ ซึ่งรัฐไม่มีอำนาจบังคับ ในการรั้งวัดครั้งนี้จะทำอย่างละเอียดเพื่อให้ทราบว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในเขตส.ป.ก. จำนวนเท่าไร อยู่ในเขตป่าไม้หรือไม่ เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนจึงจะกำหนด

แนวทางดำเนินการตามกฎหมายต่อไป นายอรรถพลกล่าวต่อว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประสานกับทุกหน่วยงานที่ดูแลที่ดินของรัฐทุกประเภท เพื่อเร่งปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4,000 (One Map) เพื่อสนองนโยบายนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ ที่ผ่านมามีคดีขัดแย้งการทับซ้อนของแนวเขต ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้จัดทำ One Map ให้แล้วเสร็จเพื่อที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จะนำที่ดินของรัฐที่ถูกครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายมาจัดสรรสิทธิ์ให้เกษตรกรและผู้ยากไร้ให้มีที่ดินทำกิน สำหรับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องจากที่ดินของรัฐนั้น มีทั้งที่ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ดินเอกสารสิทธิ์ของกรมที่ดิน ที่ราชพัสดุ ที่นิคมสร้างตนเอง ขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีเพียงข้อมูลของตัวเองเท่านั้นจึงต้องปรับแนวเขตให้ถูกต้องและตรงกัน

อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวอีกว่า ตามมติ กรม. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 กำหนดให้ผู้ยากไร้และผู้ที่ยาก

ทำกินก่อนปี 2557 ได้รับการพิจารณาจัดสรรสิทธิ์ตาม คทช. แต่หากบุกรุกหลังปี 2557 ต้องถูกดำเนินคดี รัฐไม่ได้มุ่งเอาผิดหรือขับไล่กลุ่มดังกล่าวในพื้นที่ทั่วประเทศ แต่ต้องให้มาอยู่ในการจัดระเบียบของรัฐเพราะที่ดินเป็นของรัฐ แต่รับรองสิทธิ์ให้อยู่และทำกินอย่างถูกต้อง ทั้งในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือที่สาธารณะอื่นๆ ซึ่งต้องแก้ปัญหา ให้สอดคล้องกับสภาพและสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ พื้นที่ที่ประชาชนเข้าไปทำกินอยู่นานแล้ว หรือทำกินอยู่เดิมไม่มีประโยชน์ที่จะเปลี่ยนแปลงให้กลับมาเป็นสภาพป่า การแก้ปัญหาต้องสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

“การปรับปรุง One Map จะกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุดและกระทบประชาชนน้อยที่สุด เมื่อแล้วเสร็จจะเสนอ คทช. พิจารณาเรื่องการจัดสรรสิทธิ์แก่ผู้ไม่มีที่ดินทำกิน อีกทั้ง ยังเป็นการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐได้ด้วย” นายอรรถพลกล่าว

ด้านนายสรรเสริญ อัจจุตมานัส อดีตเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวถึงการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ที่ยึดถือครอบครองที่ดินรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่า ทำได้ ขอให้ดำเนินการอย่างจริงจัง โดยสมัยที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 22 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14088

Col.Inch: 82.44 Ad Value: 103,050

หัวข้อข่าว: ดีเดย์ 24 พย. ระวังวัดฟาร์มไก่

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 2

PR Value (x3): 309,150

ศิลปิน: ชาว-ดำ

ส.ป.ก.ช่วงปี 2558-2559 ได้ตรวจสอบที่ดิน ส.ป.ก. ประมาณ 40 ล้านไร่ทั่วประเทศพบจัดสรรไปแล้ว 36 ล้านไร่ เหลือที่ยังจัดสรรไม่ได้ 4 ล้านไร่ ในจำนวนนี้รังวัดแล้ว 2 ล้านไร่ ส่วนอีก 2 ล้านไร่ ยังไม่ได้รังวัด ทั้งนี้ เป็นการดำเนินงานต่อนายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ อดีตเลขาธิการส.ป.ก. ที่ประสงค์ตรวจสอบให้แน่ชัดว่า พื้นที่ 2 ล้านไร่ที่ยังไม่ได้รังวัดอยู่บริเวณใดบ้าง เพื่อนำเข้ากระบวนการจัดสรรสิทธิ์ ซึ่งพบหลายแปลงถูกยึดถือครอบครองโดยนักการเมือง นายทุน และผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น จึงสั่งเอาแผนที่ทั่วประเทศมาต่อกันจึงทราบว่า บริเวณใดยังไม่ได้รับรังวัด

นายสรรเสริญกล่าวอีกว่า ส่วนที่ปัจจุบันยังพบว่า มีผู้ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. เกิน 500 ไร่ เนื่องจากมีการปกปิดจากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิรูปที่ดินจังหวัดว่า พื้นที่นั้น แม้แบ่งแปลงให้มีเนื้อที่ต่ำกว่า 500 ไร่ แต่อยู่ติดกันและครอบครองโดยบุคคลเดียวกัน ในขณะนั้นจึงใช้มาตรา 44 ยึดคืนไม่ได้หมด

ทั้งนี้ กรณีมีการเข้าไปบุกรุกปลูกสร้างที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ในพื้นที่ป่า อันเป็นการยึดถือครองที่ดินของรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็นการทำผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 (1) ถ้าบุกรุกเนื้อที่เกิน 50 ไร่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 108 ทวิ ซึ่งจะถือว่า มีความผิดครั้งแรกที่เข้าไปแต่กฎหมายมีอายุความ 10 ปี หากไม่ได้ดำเนินการ เมื่อขาดอายุความ

ไม่สามารถดำเนินคดีอาญาได้แล้ว แต่ตามประมวลกฎหมายการป่าไม้ซึ่งหากบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองนับเป็นความผิดต่อเนื่อง ไม่มีอายุความ โดยในพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2485 มาตรา 54 หากบุกรุกเนื้อที่เกิน 25 ไร่ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2-15 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท ตามมาตรา 72 ตรี

“หากภาครัฐจะดำเนินการจริงจัง โดยไม่ย่อเกรงการใช้อิทธิพลของผู้ครอบครองนั้น ในส่วนส.ป.ก. สามารถแจ้งความดำเนินคดีทางแพ่งฐานบุกรุกที่ของรัฐและเรียกร้องค่าเสียหายจากการเข้าทำประโยชน์โดยมิชอบ ตลอดจนค่าชดเชยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ของรัฐ รวมทั้งหากพิสูจน์ได้ว่า ครอบครองเกินกว่า 500 ไร่ ส.ป.ก.สามารถดำเนินการตามมาตรา 44 กำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายเพื่อยึดคืนได้แล้วนำเข้าสู่กระบวนการจัดสรรสิทธิ์ใหม่ โดยกลไก กทช. ส่วนตามประมวลกฎหมายป่าไม้ดำเนินคดีได้ทั้งตามพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติและพ.ร.บ.ป่าไม้ ซึ่งไม่มีอายุความ” นายสรรเสริญกล่าว

เร่งส่งมอบปัจจัยการผลิตเยียวยาเกษตรกร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดี พิจิตร, แพร์, เชียงใหม่, ลำพูน, น่าน, กรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า ตั้งแต่ ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, สุโขทัย, นครพนม, ช่วงเดือนสิงหาคม 2562 เป็นต้นมา อำนาจเจริญ, ยโสธร, สกลนคร, ร้อยเอ็ด, ไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติฝน มุกดาหาร, หนองคาย, อุบลราชธานี, ตกหนักกระจายทั่วทุกภูมิภาคช่วงฤดูฝน กาฬสินธุ์, มหาสารคาม, อุตรดิตถ์, รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปริมาณ ขอนแก่น และศรีสะเกษ น้ำฝนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเกิด จากผลกระทบดังกล่าว กรม ต่อเนื่องเป็นเวลานานในภาคกลาง รวม ส่งเสริมการเกษตรตระหนักถึงความ ถึงปริมาณน้ำฝนในภาคใต้ที่อาจมีปริมาณ เสียหายที่เกิดขึ้น จึงจัดทำโครงการ มากขึ้นช่วงฤดูฝนปลายปี ส่งผลกระทบ เตรียมปัจจัยการผลิตการเกษตร เพื่อ ให้เกิดความเสียหายจากอุทกภัยหลาย เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ พื้นที่ของประเทศ รวมพื้นที่ที่ได้รับ เป็นการเตรียมพร้อมกรณีที่ต้องช่วย ความเสียหายประมาณ 3.29 ล้านไร่ เหลือ พื้นที่ ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยให้ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 529,443 ประกอบอาชีพ และมีรายได้หลังประสบภัย ราย ครอบคลุมพื้นที่ 24 จังหวัด ได้แก่ ได้เร็วขึ้น ตลอดจนพืชผลการเกษตรให้ จ.พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์, พื้นที่ตัว เจริญเติบโต ให้ผลผลิตและลด

การระบาดของโรคพืชที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเตรียมผลิตปัจจัยการผลิตการเกษตร ได้แก่ 1. พันธุ์พืชผัก 294,100 ต้น 2. พันธุ์ไม้ผล 8,300 ต้น 3. เชื้อราไตร โโคเดอร์มา 10,000 กิโลกรัม จากศูนย์ ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร 25 ศูนย์ทั่วประเทศ ได้แก่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 ศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตร 10 ศูนย์ และศูนย์ส่งเสริม เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 5 ศูนย์ โดยขณะนี้ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้ เกษตรกรผู้ประสบภัยในจังหวัดต่างๆแล้ว ส่วนหนึ่ง โดยพิจารณาจากสถานการณ์ ในพื้นที่เป็นหลัก รวมทั้งสนับสนุน ปัจจัยการผลิตให้กิจกรรมต่างๆ ของ กระทรวงเกษตรฯ

วิลล่ามาร์เก็ตหลังสวน ที่สุดแห่งวัตถุดิบชั้นเยี่ยม

วิลล่า มาร์เก็ต หลังสวน ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งใหม่ย่านหลังสวน โครงการเวลา ลิขสิทธิ์ วิลเลจ ชั้น B1 ต้องตื่นตาตื่นใจกับผัก ผลไม้ ที่ถูกจัดเรียงอย่างสวยงาม โดยเฉพาะ “ข้าวโพดฮอกไกโด-เมกุมิ” ข้าวโพดนมสดฮอกไกโด อร่อย หวาน นุ่ม เหมือนนมสดจากธรรมชาติ ซึ่งความเก๋คือ สามารถทานสดได้เลย ดีต่อสุขภาพ เพราะอุดมไปด้วยวิตามินเอ วิตามินบี แร่ธาตุ เส้นใยอาหาร และเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งข้าวโพดฮอกไกโด-เมกุมิ ได้รับการันตีด้วยใบรับรองปลอดสารเคมีจากกระบวนการผลิต จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วิถีปลูกก็ไม่ธรรมดา แม้จะปลูกที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา แต่รสชาติหวานอร่อยไม่แพ้ของอิมพอร์ต เพราะปลูกด้วยระบบเปิดกลางแจ้ง ให้น้ำด้วยระบบน้ำหยด และควบคุมคุณภาพด้วยการปลูก 1 ต้นจะมีเพียง 1 ฟักเท่านั้น

“ผักออแกนิก” เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนรักสุขภาพขาดไม่ได้ ซึ่งที่นี่ก็มีให้เลือก อย่าง **Pure Organic** ผักออแกนิก ความพิเศษของ **Pure Organic** คือ เป็นฟาร์มที่ปลูกผักแบบระบบเปิดไม่มีการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า และที่สำคัญได้รับการรับรองของ USDA Organic (ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา National Organic Program-NOP) ซึ่งกว่าจะได้มาก็ยากแสนยาก เพราะต้องมีการปล่อยให้ดินปราศจากสารพิษเป็นเวลา 10 ปี ซึ่งทาง Pure Organic ได้ก่อตั้งมา 4 ปี ต้องผ่านกระบวนการรับรองจาก Organic Thailand, IFOAM มาก่อน “เนื้อออแกนิก-Organic Beef” นำเข้าจาก เมืองร็อกแฮมตัน (Rockhampton) ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งที่นี่จะเลี้ยงวัวแบบธรรมชาติจริงๆ ไม่มีการผสมเทียม ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ ไม่ใช้สารเร่งออร์โมน และสารปนเปื้อนใดๆ พื้นที่ในการเลี้ยงดูวัวชนิดนี้จะเป็นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 100% ทั้งอาหาร ดิน น้ำ และอากาศ วัวจะถูกปล่อยให้เดินอิสระในทุ่งหญ้าส่งผลให้รสชาติเนื้อมีความเป็นธรรมชาติ เนื้อนุ่ม ไช้มันน้อย มีโอเมก้า 3 เหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพ

วิลล่า มาร์เก็ต หลังสวน มี **Beyond Meat** ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อสัตว์ ที่ชื่อดังจากรัฐอเมริกา ดูผิวเผินมีลักษณะคล้ายกับเนื้อสัตว์จริงๆ แต่แท้จริงแล้วทำมาจากพืช ซึ่งนับว่าเป็นเทรนด์ใหม่มาแรงที่คนทั่วโลกกำลังหันมาบริโภคเนื้อทางเลือกมากขึ้น

สำหรับเครื่องดื่มที่ดูสะอาดตา ก็คือ **MAMAN** น้ำห้วปลีเข้มข้นผสมอินทผลัม ซึ่งเป็นน้ำทางเลือกของคนรักสุขภาพ เพราะไม่แต่งสี ไม่แต่งกลิ่น ไม่ใส่น้ำตาล ความหวานมาจากอินทผลัมธรรมชาติ ซึ่งห้วปลีนั้นก็มีสรรพคุณ บำรุงเลือด, ลดการอักเสบในร่างกาย ส่วนประโยชน์ของอินทผลัม มีคุณค่า



บางกอกทูเดย์

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 22 - พุธสัปดาห์ที่ 28 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3164

หน้า: 33(ล่าง)

Col.Inch: 43.64

Ad Value: 43,640

PRValue (x3): 130,920

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: วิลล่ามาร์เก็ตหลังสวน ที่สุดแห่งวัตถุดิบชั้นเยี่ยม



ทางสารอาหาร เพราะอุดมไปด้วยวิตามิน A, วิตามิน B, วิตามิน C, วิตามิน E และวิตามิน K เป็นต้น แต่หากใครชอบดื่มน้ำสมุนไพร ต้องมาลิ้มลอง **NOCAL** เครื่องเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีส่วนผสมของหญ้าหวาน โกจิเบอร์รี่และไฟเบอร์ ซึ่งใบหญ้าหวานนั้นมีความหวานมากกว่าน้ำตาลถึง 10-15 เท่า แต่เป็นความหวานที่ไม่ก่อให้เกิดพลังงาน และในโกจิเบอร์รี่มี วิตามิน C ไฟเบอร์ ธาตุเหล็ก วิตามิน A ซิงค์ สารต้านอนุมูลอิสระ

สาวกขนมหวานต้องกรี๊ดกับขนมแอดแคลแซ่แข็ง แบรินด์ **ICELAND** นำเข้าจากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นขนมที่เติมความหวานด้วยนมพร่องมันเนยและน้ำมันมะพร้าว สามารถละลายน้ำแข็งโดยการวางในอุณหภูมิห้อง 1 ชั่วโมง ■

ส่งออกสารพิษ 700 ตัน

ลอตแรกไปสิงคโปร์-พม่า มัญญาชี้ 'เผาทิ้ง-จ่ายเอง'

“มัญญา” ไบย์ “สุริยะ” เคาะแบน 3 สารเคมีเกษตร หลังหรือ 3 สมาคมผู้ประกอบการสารเคมี ชี้ผลประชาพิจารณ์ 70% ไม่เห็นด้วยกับการแบน เผยเตรียมผลักดันสารเคมี ★ มีต่อหน้า 15

ส่งออกสารพิษ ☆ *ต่อจากหน้า 1*
ออกไปสิงคโปร์และเมียนมา ลอตแรก 700 ตัน ให้เอกชนรีบส่งมาภายใน 8 วัน ยืนยันว่าไม่มีการนำเข้าสารตัวใหม่และไม่สนับสนุนให้เผาทำลายสารที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อเย็นวันที่ 21 พ.ย. น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับ 3 สมาคมผู้ส่งสารเคมี ได้แก่ สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร สมาคมอารักขาพืชไทยและสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย ว่าการตัดสินใจเลื่อนหรือไม่เลื่อนการแบนสารเคมีการเกษตร 3 ชนิด คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส โกลโฟสเฟต ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธาน หากที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติให้ชะลอและจำกัดการใช้สารดังกล่าว คณะกรรมการฯ ก็ต้องมีคำตอบให้กับสังคมด้วยว่าหลังจากนั้นจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

รมช.เกษตรฯ กล่าวอีกว่า สำหรับการเปิดรับฟังข้อเสนอแนะของเอกชนในครั้งนี้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ส่วนเรื่องของแนวทางการรับคืนสารเคมีจากเกษตรกร ร้านค้าผู้แทนจำหน่าย รวมทั้งจะมีการผลักดันให้ส่งออก

สารเคมีไปยังประเทศต้นทาง อาทิ สิงคโปร์ และเมียนมา เป็นต้น ลอตแรกประมาณ 700 ตัน จากจำนวนสารทั้งหมด 88,855 ตัน มีมติให้เอกชนที่จะส่งออก 3 สารดังกล่าว มาดำเนินการภายใน 8 วัน และต้องแจ้งจำนวนสต็อกเข้ามา

“ดิฉันจะเร่งรัดการส่งออกในลอตแรกโดยเร็วที่สุด ส่วนสต็อกที่เหลือจะมีการส่งออกเพิ่มเติมและไม่มีการกำหนดโควตายืนยันว่าไม่มีการนำเข้าสารตัวใหม่ และไม่สนับสนุนให้เผาทำลายสารควรเน้นการส่งออกมากกว่า เพราะการทำลายสารต้องใช้งบประมาณกว่า 2 หมื่นบาทต่อตัน หากเกษตรกรและผู้ประกอบการต้องการกำจัดสารด้วยวิธีดังกล่าวต้องออกค่าใช้จ่ายเอง” น.ส.มัญญา กล่าว
น.ส.มัญญา ยังกล่าวด้วยว่า วันที่ 22 พ.ย. มีการประชุมสารวัตรเกษตรทั่วประเทศ ที่กรมวิชาการเกษตรเพื่อรับทราบแนวทางในการลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับเกษตรกรและประชาชนที่มีสารทั้ง 8 ตัวในครอบครองว่าต้องไปส่งคืนบริษัทหรือร้านค้าอย่างไร เนื่องจากตามมติในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ผู้มีไว้ครอบครองจะผิดกฎหมายและได้รับโทษหนัก เบื้องต้นจำคุก 10 ปี ปรับ 1 ล้านบาท ส่วนกรณีประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ของกรมวิชาการเกษตร เป็นนโยบายและอำนาจของกรมฯ ยอมรับว่าขั้นตอน

อาจมีถูกผิดบ้างเป็นธรรมดาแต่ทั้งหมดยังต้องผ่านบอร์ดคณะกรรมการวัตถุอันตรายก่อน

นายสกมลมงคลธรรมมากุล ประธานที่ปรึกษาสมาคมอารักขาพืชกล่าวว่าสมาคมฯ ไม่ได้เห็นด้วยกับการแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิด และตามที่ได้มีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายประเภท 4 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 8 พ.ย. จากการออกความเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ มีผู้ไม่เห็นด้วยกับการแบน 58% เห็นด้วย 42% เมื่อรวบรวมการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามของเกษตรกรที่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ผู้ไม่เห็นด้วยกับการแบนคิดเป็น 70% แต่เมื่อมีมติให้แบนสารดังกล่าว สารทั้ง 3 ชนิดจะกลายเป็นสารที่ผิดกฎหมายทันที ดังนั้น รัฐบาลต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชดเชยความเสียหายทั้งหมดค่าใช้จ่ายในการเก็บส่งรัฐ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ค่าใช้จ่ายในการทำลาย จึงไม่ควรผลักภาระนี้ให้เอกชนและเกษตรกรรับผิดชอบ

นายสกมลกล่าวอีกว่า 3 สมาคมขอยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการแบนสารเคมี 3 สาร การรับฟังความเห็นร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายประเภท 4 ยังมีผู้ไม่เห็นด้วยกับการแบน ประกอบกับมาตรการแบนยังไม่มีประกาศชี้แจงเพื่อเตรียมการ โดยเฉพาะกรณีการนำเข้าแม้ไม่เสียภาษีแต่กระบวนการผลิตทั้งหมดจะเกิดภาษีทั้งหมด โดยคำนวณต้นทุนตามจริง เอกชนเสียให้รัฐอยู่แล้ว 10 บาท เราขายต่างประเทศ 120 บาท เมื่อคำนวณภาษี 20% จ่ายให้รัฐทั้งหมด รวมทั้งรายได้ส่วนต่าง Business tax 20% ดังนั้น รายได้ทั้งหมดเข้าคลังรัฐเสียภาษีอย่างไรก็ตาม ประเทศได้ประโยชน์ ซึ่งการทำธุรกิจนี้ยังคงเสียภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วย

อีกด้านที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการศึกษาแนวทาง

การควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ที่มี นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย เป็นประธาน ต่อเป็นวันที่สอง โดย ส.ส.ส่วนใหญ่ อภิปรายไปในทางเดียวกันแสดงความเห็นห่วงเรื่อง มาตรการดูแลช่วยเหลือเกษตรกร ภายหลังจากที่มีการยกเลิกการใช้ ๑ สารเคมีอันตราย ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซตไปแล้ว จะใช้สารเคมีตัวใดมาทดแทน โดยเฉพาะสารเคมีที่นำมาทดแทนจะให้ได้ในพืชบางชนิดเช่น อ้อยมันสำปะหลัง ได้หรือไม่ หรือหากสารเคมีที่ทำมาทดแทนมีราคาแพงกว่าสารเคมี ๑ ชนิดที่ยกเลิกไป เกษตรกรจะอยู่ได้อย่างไร ทำให้รู้สึกเป็นห่วงเกษตรกรที่คุ้นชินกับการใช้สารเคมีทั้ง ๑ ชนิดมายาวนาน จากนั้นที่ประชุมลงมติเห็นชอบรายงานดังกล่าวด้วยคะแนน 427 ต่อ 0 งออกเสียง 1 ส่งให้ ครม.นำไปพิจารณาต่อไป

เกษตรกรนัดแต่งดำ28พ.ย.ค้านแบน3สารพิษ

● เครือข่ายเกษตรกรนัดแต่งดำ 28 พ.ย.บุกทำเนียบ ค้านแบน 3 สารเคมี จี “บักตู” แก้ปัญหาตัวน ก่อนมีผลบังคับ 1 ธ.ค.นี้ ด้านเอกชนนำเข้าโอด สติ๊กกว่า 2 หมื่นตันจัดการไม่ทันเส้นตายแน่

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน นายสุภรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรกรปลดปล่อย เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ ฟาราควอด โกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส จะแต่งชุดดำรวมตัวกันไปเรียกร้องต่อ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้แก้ไข ปัญหาตัวนที่สุดก่อนที่จะมีการออกประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรมยกเลิกใช้ 3 สารเคมี ในวันที่ 1 ธันวาคม ทั้งนี้เกษตรกรได้ติดต่อผ่านทุกช่องทาง สื่อสาร โดยติด #SAVEเกษตรกรไทย เพื่อจะ ให้รัฐเห็นถึงความเดือดร้อนจากนโยบายดังกล่าว

ทั้งนี้จากการที่สมาพันธ์เกษตรกรปลดปล่อยทำ หนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอเข้าชี้แจงความ เดือดร้อนและผลกระทบในการประกอบอาชีพและ เศรษฐกิจประเทศที่จะเกิดขึ้นนั้น นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรี และ สหกรณ์ เป็นผู้รับเรื่องแทน โดยนัดหมายให้ผู้แทน สมาพันธ์ 10 คนเข้าพบวันที่ 28 พฤศจิกายนเช่นกัน ซึ่งจะได้สอบถามว่าหากยกเลิกสารเคมีทั้ง 3 ชนิด กระทรวงเกษตรฯ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเกษตรกรทั้ง

ประเทศเตรียมมาตรการรองรับไว้พร้อมหรือยัง ส่วนนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม แจงว่าจะให้ผู้แทนเกษตรกรเข้าพบแต่จนถึงขณะนี้ เรื่องเงียบหายไป

ด้านนายวีรวุฒิ กัตติญกุล นายกสมาคม คนไทยธุรกิจเกษตร กล่าวว่า ได้มอบหมายผู้แทน ไปร่วมกับสมาคมอารักขาพืชไทย และสมาคมเพื่อ การค้าและนวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย ประชุม กับคณะทำงานของน.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี และสหกรณ์ โดยไม่ได้พบ น.ส.มนัญญา ซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางไปราชการที่ประเทศจีน ทั้ง 3 สมาคมไม่ได้คาดหวังว่านายฉัตรจรี แสงรักษาวงศ์ ประธานที่ปรึกษาของ น.ส.มนัญญา ซึ่งจะเป็น ประธานการประชุมช่วงบ่ายวันนี้ (21 พ.ย.) จะ รับฟังเหตุผลใดๆ จากสมาคมผู้ประกอบการนำ เข้าและจำหน่ายสารเคมีทางการเกษตรแต่ที่ต้อง ไปร่วมประชุมเนื่องจากมีการระบุว่าหากไม่มา ประชุมแสดงว่าไม่เดือดร้อน

สำหรับประเด็นที่ น.ส.มนัญญา ระบุว่าจะให้ กรมวิชาการเกษตรออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ ส่งสินค้าคงค้างกลับบริษัทผู้ผลิตและส่งไปขายยัง ประเทศที่สาม นั้น คงไม่สามารถดำเนินการได้ทัน เนื่องจากสต็อกสินค้ามีกว่า 20,000 ตัน แต่เหลือ ระยะเวลาเพียง 11 วัน ที่กฎหมายยกเลิกสารเคมี การเกษตร 3 ชนิดจะมีผลบังคับใช้แล้ว

นานาชาติร่วมส่งดีไซเนอร์ชั้นนำออกแบบชุดจากผ้าไหมไทย ชานริบ โครงการมหกรรมผ้าไหม ไทยไทยสู่เส้นทางโลก

เพื่อสืบสานพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทรงส่งเสริมวัฒนธรรมในการแต่งกาย โดยใช้ผ้าไหมไทยมูลนิธิช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ร่วมกับ คณะเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย คณะผู้สมรสเอกอัครราชทูตและสถานทูตต่างๆประจำประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัด โครงการมหกรรมผ้าไหม



ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ร่วมส่งเสริมผ้าไหมในโครงการมหกรรมผ้าไหม 2562 ที่ทำเนียบรัฐบาล.



(2nd International Thai Silk Fashion Week) ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 18-22 พ.ย. ณ Eden Zone 1 เซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงานประกอบด้วย 27 รอบโชว์ โดยดีไซเนอร์นานาชาติ 42 คน และดีไซเนอร์ไทยมากกว่า 30 คน นอกจากนี้ยังมีการประกวด The Next Big Designer Contest ครั้งที่ 1 ให้เหล่านักศึกษาทั่วประเทศร่วมออกแบบตัดเย็บชุดเสื้อผ้าร่วมสมัยโดยใช้ผ้าไหมไทยจากมูลนิธิ

ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 9 ต่อเนื่องตลอดมาเป็นเวลา 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ผ้าไหมไทยผ่านเส้นทางการทูตไปยังทั่วโลก และปีนี้มีสถานทูตเข้าร่วม 70 ประเทศ ดีไซเนอร์ชั้นนำนานาชาติที่คัดเลือกมาจากสถานทูตเข้าร่วมโครงการมากกว่า 60 คน โดยจัดงานเปิดตัวที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็ว ๆ นี้

สำหรับงาน “มหกรรมผ้าไหม ไทยไทยสู่เส้นทางโลก ปีที่ ๙” (9th Celebration of Silk, Thai Silk Road To The World) ในปีนี้ประกอบด้วยงานแฟชั่นวีคผ้าไหมไทยนานาชาติ ครั้งที่ 2



ส่งเสริมศิลปอาชีพ ซึ่งมีนิสิตนักศึกษาเข้ามาสมัครมากมายและได้คัดเลือกผู้เข้ารอบ 34 ผลงานพร้อมกันนี้ยังมีงานนิทรรศการไหมไทยสู่เส้นทางโลก แสดงผลงานออกแบบการตัดเย็บชุดเสื้อผ้าจากดีไซเนอร์นานาชาติ

ส่วนพิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันที่ 23 พ.ย. เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ ภายในงานได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตมากถึง 35 คน มาร่วมสวมใส่ชุดเสื้อผ้า ผ้าไหมไทย และเดินแฟชั่นโชว์ในงานที่ออกแบบตัดเย็บจากดีไซเนอร์ชาวไทยและดีไซเนอร์จากประเทศตนเอง และดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลก “จิมมี ชู” ให้เกียรติมาร่วมงานและมอบรางวัลกับผู้ชนะเลิศการประกวดในโครงการ The Next Big Designer Contest ครั้งที่ 1 ด้วย.

มนัญญา ยัน คืน 3 สารพิษ พ้นเมืองไทย

“มนัญญา” พร้อม
เซ็นส่งออก 3 สารเคมี
ไปประเทศที่ 3 ทันที
ภายใน 3 วัน แปลก
ใจ ยิ่ง ♦อ่านต่อหน้า 13

3 สารพิษ □ ต่อจากหน้า 1

แบบกลับยังมีสต็อกคงเหลือเพิ่ม ยอดพุ่งพรวด
กว่า 3.8 หมื่นตัน แลตัวแทนบริษัทเร่งขายแบบ
ลดแลกแจกแถมซื้อ 1 ลิตร แกรม 3 ลิตร ระบุ
ตามกฎหมาย บริษัทเอกชนต้องรับผิดชอบ ส่ง
กลับ-ทำลาย ยันต้องไม่มีเกษตรกรโดนจับ
เพราะครอบครองสารเคมี พื้นที่ไหนมีแสดงว่า
ล้มเหลว ระบุหากคณะกรรมการวัตถุอันตราย
จะทบทวนแบนสารบางตัวใหม่ ต้องตอบสังคม
ให้ได้ทุกข้อ ด้านที่ปรึกษาสมาคมคนไทยธุรกิจ
เกษตร วอนชะลอการแบนออกไป 2 ปี หรือ 2
รอบการเพาะปลูก ถ้าหากแบนจริง 1 ธ.ค. นี้จะ
ฟ้องศาล

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. น.ส.มนัญญา ไทย
เศรษฐี รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวในการ
ประชุมรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการนำเข้า
ส่งออก สารเคมี 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟ
เซต คลอร์ไพริฟอส ก่อนที่จะยกเลิกใช้ในวัน
ที่ 1 ธ.ค. นี้ว่า จนถึงขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ
หารือกับเอกชนผู้นำเข้าส่งออก 4 สมาคม คือ
สมาคมธุรกิจเกษตร สมาคมอารักขาพืช
สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร สมาคมการค้า
นวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย และวันที่ 22 พ.ย.
จะประชุมสารวัตรเกษตรทั่วประเทศ 300 กว่า
คน เพื่อซักซ้อมแนวทางดูแลประชาชน และ

เกษตรกร ในการคืน 3 สารเคมี ให้เป็นไปตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ให้
แบน 3 สารเคมี ในวันที่ 1 ธ.ค. 62 ดังนั้น กรณี
ที่มีข่าวว่า ในวันที่ 27 พ.ย. คณะกรรมการวัตถุ
อันตราย จะประชุมอาจมีการทบทวนสารบาง
ตัว เป็นเรื่องที่คณะกรรมการต้องตอบคำถาม
ประชาชนทุกข้อ ในฐานะที่ตนกำกับดูแลกรม
วิชาการเกษตร จะต้องทำให้ถึงที่สุด เพื่อไม่ให้
กระทบประชาชนและเกษตรกร เพราะมีโทษ
ตามกฎหมายสูง หาก 3 สารเคมีอยู่ในครอบ
ครองหลังวันที่ 1 ธ.ค.

น.ส.มนัญญา กล่าวต่อว่า ในส่วนภาค
เอกชน ตนยืนยันว่า หากต้องการส่งออก พร้อม
เซ็นอนุมัติให้ทันทีในเวลาทำการ 1-3 วัน ขณะ
นี้ มีเอกชนยื่นขอส่งออกทั้ง 3 สารเคมีไปยัง
ประเทศที่ 3 รวม 700 กว่าตัน ในส่วนที่ยังเหลือ
อยู่ประมาณกว่า 3.8 หมื่นตัน ตามกฎหมาย
เป็นหน้าที่ของบริษัทผู้นำเข้า ต้องรับผิดชอบ
ในการทำลาย แต่เป็นเรื่องที่แปลก ทั้งที่รู้ว่าจะ
มีการแบน แต่ก็ยังมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นมาต่อ
เนื่อง เพราะเอกชนต่างก็มั่นใจว่ายังไม่มีการ
แบนได้ ในขณะที่ฝ่ายการตลาดบริษัทก็ไปขาย
แบบลดแลกแจกแถม ซื้อ 1 ลิตร แกรม 3 ลิตร
เพื่อให้ไปอยู่ในมือเกษตรกรจำนวนมาก ทั้งนี้
ร่าง พ.ร.บ. ฉบับกำหนดโทษเรื่องส่งออก นำ
เข้าสารเคมี มีโทษแรงมากถึงขั้นปิดบริษัท
ตนได้ให้กรมวิชาการเกษตร ดึงกฎหมายนี้
กลับมาหรือก่อน มิฉะนั้นเสียหายทั้งหมด
ขณะเดียวกันในวันที่ 22 พ.ย. จะไปประชุม
สารวัตรเกษตร เพื่อชี้ว่าจะต้องไม่มีการจับกุม
เกษตรกร หากพื้นที่ไหนเกษตรกรถูกจับ เพราะ
ครอบครอง 3 สารเคมี แสดงว่าหน่วยงานล้ม
เหลวในการทำความเข้าใจกับเกษตรกร

น.ส.มนัญญา กล่าวด้วยว่า ยืนยันว่า
รัฐบาลนี้ทำงานทุกอย่างอยู่บนโต๊ะ ไม่มีได้โต๊ะ
ต่อไปการส่งออกต้องมีการเสียภาษี ทั้งนี้ในการ
ลงพื้นที่ไปตรวจบริษัท พบว่าแม้ว่าบริษัทนำ

เข้าอาจมีมาตรฐานของโรงงาน แต่บริษัทที่ซื้อ
นำไปผลิตในยี่ห้ออื่น มีการนำไปผสมใน
สัดส่วนต่างกันไปตรงนี้ไม่มีใครคุม แต่
เกษตรกรรับกรรมจากใช้สารไม่ตรงตามคุณภาพ
เรื่องนี้ต่อไปจะเข้มงวดคุมตั้งแต่ต้นน้ำ ยืนยัน
ว่า ไม่มีการยกเลิกสารเคมี 3 ตัวนี้เพื่อให้มี
การนำเข้าสารตัวใหม่ เพราะไม่เคยแทรกแซง
กรมวิชาการเกษตร

ด้าน นายสกล มงคลธรรมกุล ที่
ปรึกษาสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร กล่าวว่า
การดำเนินการเรื่องนี้มีระยะเวลาให้เอกชนเก็บ
คืนสารเคมี ให้เวลาน้อยเกินไป เพราะได้
กระจายจำหน่ายสารไปแล้ว ต้องมีขบวนการ
เรียกคืน นำส่ง รวมถึงติดตามที่ไปของสาร
ขณะเดียวกันหากให้ส่งคืนประเทศต้นทาง คง
เป็นเรื่องยากที่บริษัทต้นทางจะรับกลับ เพราะ
ได้ซื้อขายขาด และการเผาทำลายต้องทำถึง 2
ครั้ง คือเผาสารและเผาวัน เป็นสารพิษร้ายแรง
เกิดสารไดออกซินทางอากาศมหาศาล ใช้เวลา
เป็นสิบปีกว่า จะเผาหมด เพราะฉะนั้นควร
ชะลอการบังคับกฎหมายแบน 3 สารเคมี ออก
ไปอีก 2 ปี หรือ 2 รอบการเพาะปลูก จะทำให้
ใช้ในภาคเกษตรหมด ถ้าหากแบนจริงวันที่ 1
ธ.ค. นี้จะฟ้องศาลในเรื่องความเสียหายของ 3
สารเคมี ไปเจอกันที่ศาล.

โยน'สุริยะ'ชะลอแบน3สาร

กรุงเทพธุรกิจ ● “มัญญา”ถูกผู้ค้า 3 สารเคมีเกษตร ยืนยันมติแบน สั่งกรมวิชาการตั้งจุดรับคืนหลัง 1 ธ.ค.62 โยนคณะกรรมการวัตถุอันตราย พิจารณาข้อเสนอขอชะลอ 2 ปี

นางสาวมัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับ 3 สมาคมบริษัทผู้ส่งสารเคมี ประกอบด้วย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร สมาคมอารักขาพืชไทยและสมาคมการค้าวัตถุอันตรายเพื่อการเกษตร ว่าผู้ประกอบการเสนอให้ชะลอการแบน 3 สารเคมีเกษตร คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซตนั้น ออกไปอีก 2 ปี เพื่อให้จัดการสต็อกที่มีอยู่ 3.8 หมื่นตัน ซึ่งเรื่องนี้จะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่จะประชุมในวันที่ 27 พ.ย.2562 โดยมี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธาน หากที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติให้ชะลอและจำกัดการใช้สารดังกล่าว ทางคณะกรรมการ ก็ต้องมีคำตอบให้กับสังคมด้วยว่าหลังจากนั้นจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับการเปิดรับฟังข้อเสนอแนะของเอกชนในครั้งนี้ ตนมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้รวบรวมข้อมูลและนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ในขณะที่กระทรวงเกษตรฯ ยังยืนยันมติเดิมคือให้แบนทั้ง 3 สารตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2562 นี้เป็นต้นไป

อ่านต่อหน้า | 13

▶ ต่อจากหน้า 16

โยน

ส่วนในเรื่องของแนวทางการรับคืนสารเคมีจากเกษตรกร ร้านค้าผู้แทนจำหน่าย รวมทั้งจะมีการผลักดันให้ส่งออกสารเคมีไปยังประเทศต้นทาง เช่น สิงคโปร์ และเมียนมาเป็นต้น ลีोटแรกในประมาณ 700 ตัน จากจำนวนสารทั้งหมด จำนวน 38,855 หมื่นตัน ทั้งนี้ ขอให้เอกชนที่จะส่งออก 3 สารดังกล่าว มาดำเนินการภายใน 3 วัน และต้องแจ้งจำนวนสต็อกเข้ามา

“จะเร่งรัดการส่งออกในล็อตแรกโดยเร็วที่สุด ส่วนสต็อกที่เหลือจะมีการส่งออกเพิ่มเติม และไม่มีการกำหนดโควตา ทั้งนี้

ยืนยันว่าไม่มีการนำเข้าสารตัวใหม่ และไม่สนับสนุนให้เผาทำลายสาร ควรเน้นการส่งออกมากกว่า เพราะการทำลายสาร ต้องใช้งบประมาณกว่า 2 หมื่นบาทต่อตัน หากเกษตรกรและผู้ประกอบการต้องการกำจัดสารด้วยวิธีดังกล่าวต้องออกค่าใช้จ่ายเองตามกฎหมาย” นางสาวมัญญา กล่าว และว่า

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 22 พ.ย. จะมีการประชุมสารวัตรเกษตรทั่วประเทศ ที่กรมวิชาการเกษตร เพื่อรับทราบแนวทางในการลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับเกษตรกร และประชาชนที่มีสารทั้ง 3 ตัวในครอบครองว่าต้องไปส่งคืนบริษัทหรือร้านค้าหรือร้านค้าอย่างไร เนื่องจากตามมติในวันที่ 1 ธ.ค.2562 ผู้มีไว้ในครอบครองจะผิดกฎหมายและได้รับโทษหนัก

เบื้องต้นจำกัด 10 ปี ปรับ 1 ล้านบาท ส่วนกรณีประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 18 พ.ย. 2562 ของกรมวิชาการเกษตรนั้น เป็นนโยบายและอำนาจของกรมฯ ยอมรับว่าขั้นตอนอาจมีถูกผิดบ้างเป็นธรรมดา แต่ทั้งหมดก็ต้องผ่านบอร์ดคณะกรรมการวัตถุอันตรายก่อน

โพลล์ไม่เห็นด้วยแบน 3 สาร

นายสกล มงคลธรรมมากุล ประธานที่ปรึกษาสมาคมอารักขาพืช กล่าวว่า สมาคมฯ ไม่ได้เห็นด้วยกับมติการแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิด และตามที่ได้มีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายประเภท 4 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 8 พ.ย. ที่ผ่านมา จากการออกความเห็นผ่านช่องทางออนไลน์พบว่าผู้มีไม่เห็นด้วยกับการแบน 58% เห็นด้วย 42%

เมื่อรวบรวมการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามของเกษตรกรที่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ผู้ไม่เห็นด้วยกับการแบนคิดเป็น 70% แต่เมื่อมีมติให้แบนสารดังกล่าวสารทั้ง 3 ชนิดจะกลายเป็นสารที่ผิดกฎหมายทันที ดังนั้น รัฐบาลต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ในการชดเชยความเสียหายทั้งหมด ค่าใช้จ่ายในการเก็บส่งรัฐ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา และค่าใช้จ่ายในการทำลาย จึงไม่ควรผลักรถนี้ให้เอกชนและเกษตรกรรับผิดชอบ

ทั้ง 3 สมาคมขอยืนยันไม่เห็นด้วยกับการแบนสารเคมี 3 สาร ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายประเภท 4 ยังมีผู้ไม่เห็นด้วยกับการแบน ประกอบกับมาตรการแบนยังไม่มีประกาศชี้แจงเพื่อเตรียมการ โดยเฉพาะกรณีการนำเข้า แม้ไม่เสียภาษี แต่กระบวนการผลิตทั้งหมด จะเกิดภาษีทั้งหมด โดยคำนวณต้นทุนตามจริง เอกชนเสียให้รัฐอยู่แล้ว 110 บาท เราขายต่างประเทศ 120 แต่เมื่อคำนวณภาษี 20% จ่ายให้รัฐทั้งหมดรวมทั้งรายได้ส่วนต่าง Business tax 20% ดังนั้น รายได้ทั้งหมดเข้าคลังรัฐเสียภาษีอย่างไรก็ตาม ประเทศได้ประโยชน์ ซึ่งการทำธุรกิจนี้ยังคงเสียภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วย



เกษตรฯ เปิดวอร์รูม สั่ง 11 จังหวัด ตัดวงจรระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

ภายหลังจาก ครม. มีมติอนุมัติให้จัดการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง กรมส่งเสริมการเกษตร จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และดำเนินการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อตัดวงจรระบาด

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมาย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กำกับและดูแลตัดวงจรระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้หมดสิ้น รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด พร้อมสั่งการให้ทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง อีก 50 จังหวัด เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับการจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกรผู้ปลูกมัน ในขณะนี้ ได้เปิดวอร์รูม เพื่อสั่งการให้เกษตรจังหวัด ทั้ง 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี นครราชสีมา สระแก้ว สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ที่พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง จัดการทำลายและเฝ้าระวังเกษตรกร

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง จะดำเนินการ ดังนี้ 1. การสำรวจและชี้เป้าพื้นที่ระบาด โดยมีเจ้าหน้าที่เกษตร เกษตรกร เครือข่าย ออกม. ร่วมกันสำรวจพื้นที่ที่ปลูกมันสำปะหลัง 2. หากพบการลักษณะคล้ายเป็นโรคใบด่างให้เก็บตัวอย่างส่งพิสูจน์ความเป็นโรค ทั้งนี้ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (สอพ.) กรมวิชาการเกษตร ตรวจวินิจฉัยตัวอย่าง ซึ่งจะทราบผลภายใน 3 วัน ทั้งนี้ พื้นที่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปจัดการทำลาย



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง



ต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างมันสำปะหลัง และจะทำลายตามหลักวิชาการอย่างถูกต้อง ซึ่งหลังจากการทำลาย เกษตรกรจะต้องพักแปลง 2 เดือน ทั้งนี้ รัฐได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือ

ให้กับ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ได้รับผลกระทบ ไร่ละ 3,000 บาท นอกจากนี้ ในพื้นที่ 50 จังหวัดที่มีการปลูกมันสำปะหลัง จะส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ท่อนพันธุ์สะอาดพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายควบคุมการนำเข้าท่อนพันธุ์จากต่างประเทศและการขนย้ายท่อนพันธุ์ภายในประเทศ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังอย่างใกล้ชิด เพื่อให้โรครุนแรงภัยร้ายนี้ไม่ลุกลามและจัดการให้หมดสิ้น

สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ได้รับการชดเชย ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมส่งเสริมการเกษตร และเป็นแปลงมันสำปะหลังที่ปลูกในช่วงเดือนเมษายน - 30 กันยายน 2562 และระยะเวลาแจ้งข้อมูลการพบต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการใบด่าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

'มัญญา'โยนกก.วัตถุอันตราย ชะลอแบน3สาร-ไม่เผาทำลาย

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับ 3 สมาคมบริษัทผู้ส่งสารเคมีว่า การตัดสินใจว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อน มติการแบนสารเคมี 3 ชนิด คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซตนั้น ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการวัตถุอันตราย จะมีการประชุมวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นประธาน หากที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติให้ชะลอและจำกัดการใช้สารดังกล่าว คณะกรรมการก็ต้องมีคำตอบให้กับสังคมด้วยว่าหลังจากนั้นจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ส่วนแนวทางการรับคืนสารเคมีจากเกษตรกร ร้านค้าผู้แทนจำหน่าย รวมทั้งจะผลักดันให้ส่งออกสารเคมีไปยังประเทศต้นทาง อาทิ สิงคโปร์และเมียนมาเป็นต้น ลีดแรกประมาณ 700 ตัน จากจำนวนสารทั้งหมด 38,855 ตัน ขอให้เอกชนที่จะส่งออก 3 สารดังกล่าวมาดำเนินการภายใน 3 วัน และต้องแจ้งจำนวนสต็อกเข้ามา

“จะเร่งรัดการส่งออกในล็อตแรกโดยเร็วที่สุด ส่วนสต็อกที่เหลือจะส่งออกเพิ่มเติม และไม่มีกำหนดโควต้า ยืนยันว่าไม่มีการนำเข้าสารตัวใหม่ และไม่สนับสนุนให้เผาทำลายสาร ควรเน้นการส่งออกมากกว่า เพราะการทำลายสาร ต้องใช้งบประมาณกว่า 2 หมื่นบาทต่อตัน หากเกษตรกรและผู้ประกอบการต้องการกำจัดด้วยวิธีดังกล่าว ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง” น.ส.มัญญา กล่าว

น.ส.มัญญา กล่าวว่า วันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ จะมีการประชุมสารวัตรเกษตรทั่วประเทศ

ที่กรมวิชาการเกษตร เพื่อรับทราบแนวทางการลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับเกษตรกรและประชาชนที่มีสารทั้ง 3 ตัวในครอบครองว่าต้องไปส่งคืนบริษัทหรือร้านค้าอย่างไร เนื่องจากตามมติในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ผู้มีไว้ครอบครองจะผิดกฎหมายและได้รับโทษหนัก เบื้องต้นจำคุก 10 ปี ปรับ 1 ล้านบาท ส่วนกรณีประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ของกรมวิชาการเกษตรนั้น เป็นนโยบายและอำนาจของกรม ยอมรับว่าขั้นตอนอาจมีถูกผิดบ้างเป็นธรรมดา แต่ทั้งหมดยังต้องผ่านบอร์ดคณะกรรมการวัตถุอันตรายก่อน

นายสกล มงคลธรรมมากุล ประธานที่ปรึกษาสมาคมอารักขาพืช กล่าวว่า สมาคมไม่ได้เห็นด้วยกับมติการแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิด และการจัดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายประเภท 4 ลีนสุดเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จากการออกความเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ มีผู้ไม่เห็นด้วยกับการแบน 58% เห็นด้วย 42% และเมื่อรวบรวมการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามของเกษตรกรที่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ผู้ไม่เห็นด้วยกับการแบนคิดเป็น 70% แต่เมื่อมีมติให้แบนสารดังกล่าวสารทั้ง 3 ชนิดจะกลายเป็นสารที่ผิดกฎหมายทันที ดังนั้น รัฐบาลต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชดเชยความเสียหายทั้งหมด ค่าใช้จ่ายในการเก็บส่งรัฐ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา และค่าใช้จ่ายในการทำลาย จึงไม่ควรผลักภาระนี้ให้เอกชนและเกษตรกรรับผิดชอบเอง

ถกรับมือเศรษฐกิจชะลอ

● ชี้การส่งออกหด-กดดันความเชื่อมั่นลดลง

● เหตุรัฐบาลไม่มีหัวหน้าทีมศก.ตัวจริง!

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังหารือกับนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ว่า ปัญหาเศรษฐกิจทุกคนต้องช่วยกันดูแล เพื่อให้เกิดโมเมนตัม หรือแรงส่งทางเศรษฐกิจที่จะทำให้ประเทศเติบโต โดยปีนี้ต้องรักษาระดับการโตของเศรษฐกิจไม่ให้ชะลอไปมากกว่านี้ โดยไตรมาส 4 ต้องทำให้ได้ดีเพื่อสร้างแรงส่งทางเศรษฐกิจให้ต่อเนื่องไปปีหน้า เพราะตอนนี้คนไม่แน่ใจว่าปีหน้าจะเป็นอย่างไร ขณะที่กระทรวงการคลังรู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไร และกำลังคิดว่าควรมีมาตรการอะไรออกมา โดยสิ่งที่กระทบต่อเศรษฐกิจไทยนอกจากการส่งออกแล้ว ยังมีเรื่องการเชื่อมั่นที่ยังไม่ฟื้นตัว ที่ต้องนำมาพิจารณาควบคู่กัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เรื่องความเชื่อมั่นเป็นประเด็นที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยขณะนี้มาก โดยความเชื่อมั่นนอกจากสะท้อนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแล้ว ยังเป็นผลจากปัญหาการเมืองภายในรัฐบาลด้วย ซึ่งการเป็นรัฐบาลผสม มีการแบ่งกระทรวงกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ทำให้งานบางอย่างไม่สามารถประสานและนำออกเป็นผลทางปฏิบัติได้เช่น มาตรการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร ซึ่งเป็นนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ แต่ไม่ได้ดูแลกระทรวงเกษตร ซึ่งอยู่ในความดูแลของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งผลักดันแต่ นโยบายประกันรายได้เกษตรกร นอกจากนี้ การที่เป็นรัฐบาลผสม ทำให้ไม่สามารถตกลงว่าใครควรเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงให้นายกรัฐมนตรี ซึ่งดูแลงานทุกด้านของรัฐบาลมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจด้วย ต่างจากในอดีตที่มีการแต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรี มาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจรัฐบาล

นอกจากนี้ ปัญหาเศรษฐกิจขณะนี้จุดที่ต้องแก้ไขที่สุดคือภาคส่งออก ซึ่งมีกระทรวงพาณิชย์ โดยนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ กำกับดูแล ถ้าสุดสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่าทั้งปี 62 จะติดลบ 2% จากปีก่อน ทำให้การขยายตัวเศรษฐกิจทั้งปี 62 เติบโตได้เพียง 2.6% ไม่ถึง 3% ตามที่คาดไว้ ขณะที่ปี 63 สภาพัฒน์ฯ มองว่าต้องผลักดันให้ส่งออกขยายตัวไม่ต่ำกว่า 3% อย่างไรก็ตาม ในการประชุม ครม.เศรษฐกิจที่ผ่านมายังไม่เคยนำเรื่องของการแก้ปัญหาการส่งออกเข้าหารือเลย เนื่องจากนายจรินทร์ติดราชการไปต่างประเทศ โดยครั้งแรกคิดเดินทางไปจีน ครั้งต่อมาคิดเดินทางไปอินเดีย และต่อมาติดการแถลงข่าว และอีกครั้งติดการประชุมภาคีออฟฟาย์เงินประกันรายได้ชาวสวนยางพารา.

จีปรับพณ.-เกษตรแก้ศก. ชง'ปีใหม่'ลดภาษี'น้ำมัน'

ก.พลังงานชงลดภาษีน้ำมันเป็นของขวัญปีใหม่
'สมคิด'ลั่นปีนี้ต้องรักษาระดับการเติบโต
เศรษฐกิจไม่ให้ชะลอกว่านี้ เพื่อยุติกำลังคิด
มาตรการรับมือ พณ.แถลงส่งออก ต.ค.ติดลบอีก
4.5% ผู้ส่งออกห่วงวูบยาว (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

แก้ศก.

'สมคิด'ลั่นรมต.ต้องช่วยกันพยุงศก.

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่กระทรวงการคลัง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลัง ว่า ในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจนั้นทุกคนต้องช่วยกันดูแล เพื่อให้เกิดโมเมนตัม (แรงส่ง) ของการเติบโต โดยปี 2562 เป็นปีที่สำคัญที่ต้องรักษาระดับการเติบโตของเศรษฐกิจไม่ให้ชะลอไปกว่านี้ การทำงานต้องดูแลทั้งในเรื่องของการเติบโตของระบบเศรษฐกิจไปควบคู่กับการปฏิรูป

“เวลานี้ถือเป็นช่วงสำคัญที่ทุกคนต้องช่วยกัน ถ้าถามว่าปีนี้เศรษฐกิจจะล่อไปกว่าที่คาดคิดไว้หรือไม่ ต้องบอกว่าไม่มากเท่าไร

เพราะเป็นผลกระทบจากทั่วโลก แม้ทำให้จีดีพีไตรมาส 3 ปีนี้เติบโตเพียง 2.4% แต่ถือว่าไทยสามารถรักษาโมเมนตัมให้อยู่ได้แล้ว โดยไตรมาส 4 ต้องทำให้ได้ดี เพื่อสร้างโมเมนตัมต่อเนื่องไปยังปีหน้า เพราะตอนนี้คนไม่แน่ใจว่าปีหน้าจะเป็นอย่างไร ต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรง” นายสมคิดกล่าว

ห่วงความเชื่อมั่น-ส่งออกไม่ฟื้นตัว

นายสมคิดกล่าวว่า กระทรวงการคลังทำอะไรออกมายึดมั่นอยู่แล้ว ดังนั้นคงไม่ต้องกังวลอะไร ขณะนี้กระทรวงการคลังรู้อยู่แล้ว ต้องทำอะไร เขากำลังไปคิดว่าควรมีมาตรการอะไรออกมาบ้าง ซึ่งขณะนี้สิ่งที่กระทบต่อเศรษฐกิจไทย นอกจากการส่งออกแล้ว ยังเป็นเรื่องของการเชื่อมั่นยังไม่ฟื้นตัว

นายสมคิดกล่าวถึงการส่งออกในเดือนตุลาคมติดลบ 4.5% ว่า คงต้องไปถามคนอื่นซึ่งเรื่องส่งออกจะโทษใครไม่ได้ เพราะเศรษฐกิจโลกเป็นแบบนี้ เมื่อเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้การนำเข้าลดลง การส่งออกต้องลดลง กระทบกันไปหมด ทุกคนก็ต้องสู้ทุกคนต้องช่วยกัน

สมคิด ดัน 5 เรื่อง มอบ'ดีอีเอส'เร่งทำ

กราฟิกมติชนรายวัน
Matchon Daily Graphic
(22.11.19)



1

โครงการเน็ตประชารัฐ

ต้องสามารถเปิดให้เอกชนสามารถเชื่อมต่อเพื่อให้บริการกับประชาชนได้อย่างทั่วถึง ทั้ง การศึกษา สาธารณสุข และสถานที่ท่องเที่ยว

2

โครงการเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่

มีปัญหาล่าช้า เพราะพาร์ตเนอร์ ตปท. ติดปัญหาการประสานงานภายในประเทศ เสนอให้ทำเส้นที่มีอยู่แล้วคือเส้นทางจีน-ไทยในการสร้างความร่วมมือร่วมกัน

3

โครงการดิจิทัล พาร์ค

ต้นปี 2563 ต้องทำที่โออาร์ให้ชัดเจนเพื่อดึงต่างชาติมาลงทุน

4

การผลักดัน และสนับสนุนสตาร์ทอัพไทย

สร้างศักยภาพเทียบเท่ากับสิงคโปร์ ทั้งเรื่อง กม.ที่ส่งเสริมและทำงานร่วมกับภาคเอกชน

5

การพัฒนาสมาร์ทซิตี้ในเมืองใหม่



หมายเหตุ :

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
ตรวจเยี่ยมและรับฟังนโยบายด้านเศรษฐกิจการปฏิบัติราชการของรัฐบาลและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)



รัฐบาลผสมสร้างอุปสรรคทำงาน

แหล่งข่าวภายในรัฐบาลกล่าวว่า ประเด็นเรื่องความเชื่อมั่น เป็นประเด็นที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ โดยความเชื่อมั่นนั้นนอกจากสะท้อนจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ออกมาแล้ว ยังเป็นผลจากปัญหาการเมืองภายในรัฐบาลด้วย ซึ่งจากการที่เป็นรัฐบาลผสม มีการแบ่งกระทรวงกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ทำให้งานบางอย่างไม่สามารถเดินประสานและนำออกเป็นผลทางปฏิบัติได้ เช่น เรื่องของมาตรการสนับสนุนต้นทุนการ

ผลิตให้เกษตรกร ซึ่งเป็นนโยบายของพรรคพลังประชาชน แต่พรรคพลังประชาชนไม่ได้ดูแลกระทรวงเกษตร ซึ่งอยู่ในความดูแลของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งผลักดันนโยบายประกันรายได้เกษตรกร

“การที่เป็นรัฐบาลผสม ทำให้ไม่สามารถตกลงในเรื่องว่าใครควรเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ จากเดิมรองนายกฯ มีความถนัดด้านเศรษฐกิจ จึงทำให้หัวหน้าทีมเศรษฐกิจขณะนี้คือ นายกรัฐมนตรี ซึ่งต้องดูแลงานทุกด้านของรัฐบาล แตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมา ที่มีการแต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจรัฐบาล ดังนั้นขณะนี้เริ่มมีคำถามว่าใครควรเป็นผู้ดูแลเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อรับมือกับพายุเศรษฐกิจที่กำลังรุนแรงขึ้น” แหล่งข่าวกล่าว

ส่งออกค.ค.ติดลบอีก4.5%

ที่กระทรวงพาณิชย์ นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า เดือนตุลาคม 2562 ไทยมีการส่งออกมีมูลค่า 20,757.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดลบ 4.54% การนำเข้ามีมูลค่า 20,251.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดลบ 7.57% ทำให้เกินดุลการค้า 506.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ 10 เดือนแรก ปี 2562 ไทยมีการส่งออกรวม 207,329.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดลบ 2.35% การนำเข้ามีมูลค่า 199,441.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดลบ 4.09%

และได้เกินดุลการค้า 7,887.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ การส่งออกเดือนตุลาคมติดลบจากสินค้าเกี่ยวกับน้ำมันส่งออกหดตัวเกือบทุกตลาดและลง 25.8% การส่งออกสินค้าเกษตรชะลอตัวต่อเนื่องและหดตัว 4.3% สินค้าสำคัญที่หดตัวคือข้าว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ยางพารา กุ้งสดแช่แข็งและกุ้งแปรรูป ทำให้

10 เดือนแรกปีนี้สินค้าเกษตรหดตัว 2.4% ส่วนสินค้าเกษตรที่ยังขยายตัวได้ดีคือน้ำตาลทราย เครื่องดื่ม ผัก และผลไม้สด

นางสาวพิมพ์ชนกกล่าวว่า ในส่วนภาคอุตสาหกรรมยังหดตัว 2.6% ซึ่งสงครามการค้าสหรัฐและจีน (จีน) เริ่มมีผลกระทบต่อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ลดลง ทำให้การส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบกลับมาบวกในรอบ 13 เดือน และมีมูลค่าใกล้เคียงกับช่วงก่อนมาตรการภาษีสงครามการค้าบังคับใช้แล้ว โดย 10 เดือนแรกสินค้าอุตสาหกรรมส่งออกหดตัว 1.4% ในด้านตลาดส่งออกสำคัญๆ ยังคงหดตัวแต่มีสัญญาณขยายตัวมากขึ้นในเดือนที่เหลือของปีนี้ ในเดือนตุลาคมส่งออกไปตลาดหลักหดตัว 0.6% ผลจากส่งออกไปสหรัฐขยายตัว 4.8% ญี่ปุ่นขยายตัว 0.5% ไต้หวันขยายตัวสูงถึง 23.4% ส่วนสหภาพยุโรปหดตัว 8.8% กลุ่มประเทศ CLMV(กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) หดตัว 9.9% กลุ่มอาเซียน 5 หดตัว 8.9% และจีนหดตัว 4.2%

ฝืนโค้งสุดท้ายพลิกบวก0.1%

“สถานการณ์การส่งออกปีนี้หดตัวติดต่อกันหลายเดือน แต่เข้าไตรมาส 3/2562 พบว่ามูลค่าการส่งออกยังรักษามูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ในเดือนตุลาคมหักส่งออกทองคำและน้ำมันจะติดลบแค่ 1% และหากไตรมาส 4/2562 มูลค่าการส่งออก 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ/เดือนได้ จะทำให้การส่งออกขยายตัว 0.1% ถ้าเป็นไปตามคาดการณ์จะทำให้ปี 2562 การส่งออกติดลบ 1.5-1.6% แต่หากค่าเงินบาทแข็งค่าอีก การส่งออกอาจติดลบ 1.5-2.0% หรือมีมูลค่าประมาณ 2.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ”

ลุ้นปี'63กลับมาเป็นบวก1.5%

นางสาวพิมพ์ชนกกล่าวว่า ส่วนปี 2563 เบื้องต้นคาดส่งออกขยายตัวดีขึ้นกว่าปีนี้แน่นอน คาดว่าจะขยายตัวเป็นบวก 1.5% ถ้าไม่มีปัจจัยรุนแรงกว่าปัจจุบันและไม่เกิดปัญหาราคาน้ำมันดิ่งลงเพิ่มอีก ส่วนตัวคิดว่าราคาน้ำมันไม่ลดลงเพิ่มแล้ว เพราะประเทศผู้ผลิตน้ำมันพยายามรักษาระดับการผลิต สงครามการค้ามีแนวโน้มอาจยืดเยื้อต่อไปแต่เชื่อว่านักลงทุนวางแผนรับมือได้ แนวโน้มการส่งออกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะให้ความสำคัญกับการผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร จะช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกร และ

การผลักดันข้อสรุปของอาเซียนได้ครบ 20 ข้อ ในช่วงการประชุมผู้นำอาเซียน จะช่วยให้การส่งออกสินค้า โดยเฉพาะหมวดยานยนต์และชิ้นส่วนยางรถยนต์ สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปรับตัวดีขึ้นจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงพาณิชย์ยังคงตัวเลขเป้าหมายการส่งออกทั้งปี 2562 ไว้ที่ 3% แม้ที่ผ่านมาภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐปรับลดตัวเลขเป็นติดลบ 1-2% แล้ว

นักวิชาการชี้ส่งออกติดหล่มยาว

นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า การส่งออกในไตรมาส 4 ปีนี้ยังน่าเป็นห่วง ดูจากตัวเลขการส่งออกเดือนตุลาคม 2562 ติดลบ 4.5% แต่ก็ยังหวังว่าเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมจะมีคำสั่งซื้อและส่งออกเพื่อใช้ในเทศกาลคริสต์มาส ปีใหม่ และตรุษจีนในปี'63 ช่วยดันยอดส่งออกเป็นบวกได้บ้าง แต่เมื่อรวมตัวเลขการส่งออกทั้งปี ที่ 10 เดือนติดลบแล้ว 2.4% ก็อาจทำให้ตัวเลขติดลบต่ำกว่า 2% เนื่องจากปัจจัยกดดัน

หลายประการ ที่สำคัญคือการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศขนาดใหญ่อย่างจีนที่จีดีพีหดตัวเหลือ 6% และอินเดียจีดีพีหดตัวเหลือ 5% ทำให้กระทบกำลังซื้อและการส่งออกทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากสงครามการค้าสหรัฐกับจีน (เทรดวอร์) และถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนที่จะมีการหารือกันของ 2 ส่วนที่จะยุติปัญหาสงครามการค้า รวมถึงปัจจัยค่าเงินบาทแข็งทำให้การแข่งขันด้านราคาไทยลดลง

“นอกจากปัจจัยเรื่องเทรดวอร์แล้วยังจะมีเรื่องเหตุประท้วงในฮ่องกงเป็นปัจจัยกดดันใหม่ หากสหรัฐเข้าไปแทรกแซงโดยใช้การค้าเป็นตัวบีบจีน ยิ่งมีผลกระทบรุนแรงต่อการค้าโลกและกระทบต่อส่งออกไทยเพิ่มเติมจากเทรดวอร์ที่มีอยู่เดิม อาจทำให้การส่งออกปี 2563 ยังน่าเป็นห่วงมากและมีโอกาสส่งออกขยายตัวเป็น 0%” นายอัทธ์กล่าว

แนะรัฐดึงซื้อโอเลอิมทีมศก.

นายอัทธ์กล่าวว่า ไม่แค่ภาวะเศรษฐกิจโลกและสงครามการค้าเท่านั้นที่กดดันเศรษฐกิจไทย กำลังซื้อในประเทศและความเชื่อมั่นต่อการลงทุนเพิ่มหรือลงทุนใหม่ต่อนั้นชะลอตัวมาก และการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกมาแสดงความเป็นห่วงและ

จีไปถึงการทำงานของทีมเศรษฐกิจนั้น ขณะนี้ การสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดการใช้จ่ายและความเชื่อมั่นต่อการลงทุนถือเป็นเรื่องสำคัญที่กระทบต่อเศรษฐกิจเท่าๆ กับปัจจัยภายนอก ดังนั้น หากใช้เวลานี้ในการปรับทีมเศรษฐกิจโดยมีการเสริมทีมเศรษฐกิจใหม่และมีการตั้งผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชน (ซีอีโอ) เพื่อใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาในระยะสั้น

“การปรับทีมเศรษฐกิจในช่วงที่คนมองว่าเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นน่าจะส่งผลต่อจิตวิทยาแง่บวก โดยเฉพาะเอามือใหม่มาเชื่อถือในภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในตลาดต่างประเทศยิ่งตีมาช่วยดึงความเชื่อมั่น และควรให้อิสระต่อการตัดสินใจด้วย และน่าจะเริ่มปรับบางส่วนได้ก่อนนี่ใหม่” นายอรรถกวีกล่าว

ผู้ส่งออกหวังส่งออกขยาย

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า ในไตรมาส 4/2562 ภาคส่งออกยังไม่มีทิศทางหรือแนวโน้มพลิกกลับมาบวกได้อย่างรวดเร็ว เพราะ 3 เดือนสุดท้ายปี 2561 ซึ่งเป็นช่วงปกติจะมีการส่งออกสินค้าเข้ามาทำให้ฐานปี 2561 สูงขึ้นไปอีก ขณะที่ปี 2562 ตัวเลขแต่ละเดือนทำไว้ไม่ได้เท่าที่ควรสักเดือน หากช่วงเดือนที่เหลือของปีนี้ยังทำตัวเลขออกมาไม่แตกต่างจากเดิมหรือเท่าเดิม รวมถึงสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน (เทรตวอร์) ยังไม่มีการคลายตัว จะทำให้ตัวเลขของปี 2562 ตีตกเพิ่มขึ้น เพราะตัวเลขเดือนตุลาคมปีนี้ตีตกกว่า 4.5% ซึ่งตามหลักแล้วช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมของทุกปี ตัวเลขการส่งออกจะพุ่งขึ้น เพราะมีการส่งออกสินค้าทุนไว้เตรียมจำหน่ายเพื่อเฉลิมฉลองวันหยุดยาว ตั้งแต่วันคริสต์มาส กิจกรรมเคาต์ดาวน์ และปีใหม่ แต่ขณะนี้ตัวเลขยังไม่กระเตื้องขึ้นเลย รวมถึงตัวเลขการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าในประเทศยังตีตก ซึ่งจะส่งผลกับตัวเลขการส่งออกอีก 2-3 เดือนข้างหน้า เพราะหากไม่มีการนำเข้าวัตถุดิบ สะท้อนแผนผลิตสินค้าน้อยลง ทำให้แนวโน้มการผลิตในประเทศภาพรวมไม่ดีจากเดิมมากนัก

“แนวโน้มปี 2563 หากเทรตวอร์ยังยืดเยื้อต่อไปอีก ในไตรมาส 1/2563 คงจะไม่เติบโตเท่าที่ควร โดยฝากคาดหวังปลายปี 2562 หรือต้นปี 2563 ภาพการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนดีขึ้นก็จะเป็นโอกาสภาคการส่งออกกลับมาดีขึ้นในไตรมาส 2/2563

ก็มีความเป็นไปได้” นายวิศิษฐ์กล่าว

วิตกรูจกขนาดสภาพคล่อง

นายวิศิษฐ์กล่าวว่า สิ่งที่มาภาครัฐควรเร่ง

ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาคการส่งออก มองว่าภาครัฐจะต้องมีมาตรการออกมาช่วยผ่อนภาระของผู้ประกอบการ อาทิ การปล่อยสินเชื่อเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กและกลาง (เอสเอ็มอี) เพราะขณะนี้ต้องมาพูดถึงเรื่องสายป่านของธุรกิจที่สั้นและยาวต่างกันแล้ว เนื่องจากหากใครมีสายป่านที่ยาวกว่ากันก็มีโอกาสรอดจากผลกระทบสูง โดยเฉพาะการถูกผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งกว่าอย่างต่อเนื่อง ทำให้การช่วยผ่อนปรนในด้านสินเชื่อต่างๆ จะเป็นประโยชน์และช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและกลางอยู่รอดต่อไปได้ ขณะที่ผู้ประกอบการเองก็ต้องปรับตัวด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะธุรกิจที่ส่งสินค้าไปจีนและจีนส่งต่อไปยังสหรัฐฯ เพราะได้รับผลกระทบจากเทรตวอร์โดยตรง ทำให้ต้องหาทางปรับตัวให้ได้ อาทิ การส่งสินค้าไปยังตลาดอื่นทดแทนสัดส่วนที่หายไป หรือการตั้งรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนทั้งจีนและสหรัฐฯมายังประเทศ

“ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่าการย้ายฐานของต่างชาติสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้อย่างแท้จริงหรือไม่ อาทิ การจ้างงานเพิ่ม การเพิ่มงานให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในระบบซัพพลายเชน เพื่อให้มีส่วนสร้างประโยชน์ให้กับไทยด้วย แต่หากเข้ามาเพื่อมาแล้วนำทุกอย่างมาเอง ทั้งเครื่องจักร แรงงาน และมาเพื่อใช้ไทยเป็นแค่แหล่งผลิตและใช้ตัวเลขการส่งออกสินค้าของไทยอย่างเดียว ถือเป็นความน่ากลัวที่จะเพิ่มขึ้น เพราะไทยจะถูกเพ่งเล็งจากประเทศคู่ค้าในการส่งออกสินค้าไปขายมากขึ้น แต่ประโยชน์ไม่ได้มีเพิ่มแก่ประเทศไทย” นายวิศิษฐ์กล่าว

แนะสำรวจตลาดก่อนส่งออก

นายวิศิษฐ์กล่าวว่า สำหรับการปรับลดปริมาณการตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจ (จีดีพี) ไทย ทั้งนี้ ปี 2562 ลดลงและเหลือโต 2.6% และตัวเลขจีดีพีไตรมาส 3 ไม่ได้สดใสมากนัก เพราะโตจากไตรมาส 2 เพียง 1% เท่านั้น โดยจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเองเป็นหลัก อาจไม่สามารถพลิกกลับมาได้อย่างรวดเร็วตามที่ต้องการ แต่หากนำจีดีพีไทยมาประเมินร่วมกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกันถือว่าอยู่ในระดับเดียวกัน ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก ขณะที่ภูมิภาคอื่นๆ อาทิ ยุโรป

จีดีพีรวมของหลายประเทศออกมาอ่อนแอมากกว่าไทยด้วยซ้ำ ทำให้หากการส่งออกตั้งเป้าไปยังประเทศในภูมิภาคเดียวกันก็มีโอกาสจะเติบโตได้อยู่

ชี้เป้าปรับการทำงานพณ.-อุตสาหกรรม

นายวิศิษฐ์กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล หากปรับเปลี่ยนอะไรต้องดูว่าหากมีการเปลี่ยนแล้วนโยบายในการทำงานจะเปลี่ยนไปอย่างไร นโยบายใหม่จะเหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงนี้หรือไม่ โดยหากให้ประเมินว่าผู้ภาครัฐจะเป็นกระทรวงใดนั้น ในส่วนของภาคการส่งออกก็มองว่าควรเป็นกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม เพราะเกี่ยวข้องกับความสามารถในการแข่งขันของภาคการส่งออกโดยเฉพาะ และจะเกี่ยวเนื่องกับกระทรวงอื่นๆ ด้วยเป็นทอดๆ โดยหากเปลี่ยนแล้วจะส่งผลกระทบในการสานต่อ งานหรือไม่ หากมาจากรัฐบาลเดียวกัน เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหามากนัก เพราะน่าจะมองไปในทิศทางเดียวกัน ในส่วนของเรื่องที่รัฐบาลต้องทำต่อจากนี้คือ คงต้องหารือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพราะภาพการเปลี่ยนแปลงแต่ละเวลาเกิดขึ้น

ค่อนข้างเร็ว เรียกว่าการถูกดิสรัปชันมาเร็วมาก

“หากรัฐบาลจะมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติม ก็ไม่จำเป็นมาตรการอะไร ขอแค่ทำอย่างไรก็ได้ให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมสามารถประกอบตัวเองผ่านพ้นช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ในปัจจุบันก็พอ เพราะขณะนี้ไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลหรือทีมเศรษฐกิจ ก็ต้องเจอกับความเหนื่อยเหมือนกันหมด เพราะปัญหาเกิดจากภาพรวมเศรษฐกิจโลก ไม่ใช่แค่ปัญหาภายใน จึงไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลย” นายวิศิษฐ์กล่าว

ชงลดภาษีน้ำมันของขวัญปีใหม่

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อพลังงานที่เป็นธรรม เปิดเผยหลังการประชุมคณะทำงานนัดแรก ภายหลังจากนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงนามแต่งตั้ง ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน ซึ่งประกอบด้วยราคาหน้าโรงกลั่น ภาษีสรรพสามิต ค่าการตลาด เบื้องต้นมีข้อสรุปร่วมกันจะตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อหารือราคาหน้าโรงกลั่นวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ ส่วนจะนำไปสู่การลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศได้หรือไม่ ต้องหา

ช้อยดีร่วมกัน

“คณะทำงานชุดใหญ่ 39 คนมีเป้าหมายร่วมกันในการก้าวข้ามปัญหาข้อโต้แย้งและความเห็นต่างด้านพลังงาน และจากการหารือหลายเรื่องมีรายละเอียดต้องคุยกันมาก จึงสรุปที่จะตั้งคณะทำงานย่อย 20 คนมาดูรายละเอียดในประเด็นต่างๆ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือปลัดพลังงานเป็นประธาน” นายกุลิศกล่าว

น.ส.รสนา โตสิตระกูล ผู้แทนภาคประชาชนในคณะทำงาน กล่าวว่า ในมุมมองของภาคประชาชนต้องการเห็นรัฐลดราคาขายปลีกน้ำมัน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่กับประชาชนโดยเฉพาะการหารือในคณะทำงานด้านราคาน้ำมันโรงกลั่นวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ สำหรับแนวทางที่ภาคประชาชนเสนอปรับโครงสร้างราคาน้ำมันที่สำคัญคือ การปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน โดยเฉพาะดีเซลปัจจุบันประมาณ 6 บาทต่อลิตรให้เหลือเพียง 3 บาทต่อลิตร ถือเป็นทางเลือกที่ดีกว่านำเงิน 1.6 แสนล้านบาทใช้ในมาตรการชิม ช้อป ใช้ ที่ช่วยเหลือคนได้เพียง 5 ล้านคน